

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๓๐ ๙๙๘

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา /
ศูนย์การศึกษาพิเศษ / โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ทุกแห่ง

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๘๒๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายเร่งรัดการดำเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง พร้อมทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบรายการงบลงทุน ในระบบ New GFMS Thai พบว่า ยังคงมีรายการที่หน่วยเบิกจ่ายยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและบันทึกรายการ PO ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นจึงให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายเข้าไป ตรวจสอบรายการและรายงานสาเหตุที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามเวลา ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด ผ่านช่องทาง QR Code ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ตามแนวปฏิบัติ ดังแนบ ทั้งนี้ หากหน่วยเบิกจ่ายใดไม่ได้เข้าไปรายงานสาเหตุ จะถือว่าไม่ประสงค์จะใช้งบประมาณและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเคร่งครัดภายในระยะเวลาที่กำหนด



สำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๑
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒



แบบฟอร์ม

“เรียนดี มีความสุข”

แนวปฏิบัติการบันทึกข้อมูล ในแบบรายงานการก่อหนี้ (๑.๑) และ (๑.๒)

บันทึกข้อมูลผ่าน Google sheets ที่ลิ้งค์ <https://me-qr.com/Frkp4ldg>



แบบ รายงาน (๑.๑) ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบรายการค่าครุภัณฑ์
และรายงานสาเหตุ พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด

แบบ รายงาน (๑.๒) ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบรายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
และรายงานสาเหตุ พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด

แบบฟอร์ม เป็น Google Sheets ใช้งานร่วมกัน ห้ามลบบรรทัดของหน่วยงานอื่น
ให้บันทึกรายการในช่อง รายการของหน่วยงานตนเอง
ห้ามปรับลด ปรับเพิ่ม ช่องข้อมูล

หน่วยเบิกจ่าย รายงานข้อมูล ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

หากพบหน่วยเบิกจ่ายใด ไม่รายงานข้อมูล จะพิจารณาเสนอผู้บริหารระดับสูง
เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการงบประมาณที่ยังไม่มีผลการก่อหนี้ผูกพันต่อไป